



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับประจำวันที 29 เดือนมกราคม พ.ศ.2551 หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

สมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯรร.กาสกรสวิทย์

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 28 ม.ค. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์อาคารอำนวยการ โรงเรียนกาสกรสวิทย์ ต.ศาลาลำดวน อ.เมือง จ.สระแก้ว ซึ่งมีพระราชดำริให้จัดทำโครงการอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทย ในพื้นที่กว่า 110 ไร่ ของมูลนิธิชัยพัฒนา ที่จังหวัดสระแก้ว โดยได้พระราชทานชื่อโครงการว่า “โรงเรียนกาสกรสวิทย์” เพื่อให้เป็นศูนย์การ อบรมกระบือในการทำกรเกษตร การทำนา และกิจกรรมต่าง ๆ และให้ความรู้แก่เกษตรกรที่สนใจจะใช้ประโยชน์จากกระบือในการประกอบอาชีพ รวมทั้งจัดทำแปลงสาธิต การเกษตรรูปแบบต่าง ๆ โดยจะพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ฝึกอบรม และแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

ทางมูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมกับส่วนราชการ และหน่วยงานท้องถิ่นพิจารณารูปแบบแนวทางการดำเนินงานเพื่อจัดทำกรอบแผนงานและงบประมาณดำเนินการเพื่อให้สามารถสนองพระราชดำริ โดยจัดทำผังการใช้ประโยชน์ที่ดินและดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ การจัดทำระบบเก็บกักและระบายน้ำ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการออกแบบรายละเอียดการก่อสร้างส่วนต่าง ๆ และเตรียมการดำเนินงาน ทั้งในด้านหลักสูตร การเรียนการสอนและการบริหารจัดการโครงการ คาดว่าจะเปิดให้บริการได้ประมาณต้นปี พ.ศ. 2552 ในการนี้ได้ทอดพระเนตรการจัดการสาธิตการฝึกอบรมเกษตรกรและกระบือในการทำกิจกรรมด้านการเกษตร เช่น การไถนา การนวดข้าว สีข้าว ต่ำข้าว และการหีบอ้อย ตัวอย่างหลักสูตรการฝึกอบรมกระบือและเกษตรกรอย่างเป็นระบบ โดยกระบือที่จะนำมาฝึกนั้นจะต้องเป็นลูกกระบืออายุประมาณ 2 ปีครึ่งถึง 5 ปี เนื่องจากอยู่ในวัยที่สามารถฝึกหัดได้ รวมทั้งได้ทอดพระเนตรพื้นที่โครงการทั้งแปลงนาสาธิตและแปลงพืชอาหารสัตว์

ก่อนหน้าเวลา 09.50 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ต.หนองமாகฝ่าย อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว ในงาน “วันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ครั้งที่ 21 ซึ่งทางมหาวิทยาลัยจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อระลึกถึงวันที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ในสาขาพัฒนาศึกษาศาสตร์ โดยการจัดงานได้น้อมนำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาดำเนินการให้เกิดเป็นรูปธรรมเพื่อจุดประกายความคิดและเป็นนิมิตใหม่ของการศึกษาที่ประสานแนวคิดปรัชญาพอเพียงลงสู่ทุกภาค ส่วน และนำมาสู่การปฏิบัติเพื่อให้พึ่งพาตัวเองได้บนฐานภูมิปัญญาของตัวเองและสร้างสำนึกรักบ้านเกิด

โดยมีการสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้ชาวบ้านในเขตอำเภอวัฒนานคร และในสวนนิสิตได้นำฐานความคิดจากโพธิวิชชาลัย ซึ่งเป็นสถาบันการเรียนที่เน้นการเรียนการสอนด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเต็มรูปแบบแห่งแรกของประเทศและแห่งเดียวในโลกมาร่วมสร้างจิตสำนึกสาธารณะ โดยจะรับนักศึกษาในปีการศึกษา พ.ศ. 2551 เป็นปีแรก ประมาณ 30-50 คน แบ่งเป็น 9 ห้องเรียน 9 ศูนย์

ภูมิปัญญาชุมชน โดยมีปราชญ์ชุมชนในแต่ละอำเภอมาให้ความรู้ ซึ่งนิสิตทุกคนจะเข้าสู่โครงการ
บัณฑิต คีนถิ่น เมื่อสำเร็จการศึกษาจะต้องกลับไปทำงานในท้องถิ่น.

สมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯรร.กาสรกสิวิทย์